

เซี่ยงไฮ้



SHANGHAI

เมืองทันสมัย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย Part 1

เรียบเรียงโดย ผศ.ทญ.ดร. ทิมพร้าไพ โรจนกิจ สินธาชีวะ

เมื่อเราสามารถไปจีนโดยไม่ต้องขอ visa ทำให้การไปเที่ยวประเทศจีนง่ายขึ้นไปมาก ๆ เซี่ยงไฮ้เป็น 1 ในเมืองที่คนไทยนิยมไปเพราะมีความทันสมัยและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ผู้เขียนและครอบครัวซึ่งมีลูกอายุ 11 ขวบและ 7 ขวบได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2567 จึงอยากมาเขียนถึงการไปเที่ยวที่นี่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจจะไปบ้าง ซึ่งข้อมูลค่อนข้างเยอะ จึงขอแบ่งเป็น 2 part นะคะ 😊

การเดินทางไปเซี่ยงไฮ้สามารถเลือกบินได้ทั้งสายการบิน low cost และ full service โดยสายการบินส่วนใหญ่จะออกในช่วงเที่ยงคืน และถึงเซี่ยงไฮ้ในช่วงเช้าตรู่เพราะบินแค่ 4 ชั่วโมงกว่า ๆ ทำให้ไม่เสียเวลา เที่ยวได้ทั้งวัน แต่ถ้าใครไม่ไหวกับเวลาแบบนี้เพราะไม่ค่อยได้นอน ทำให้เพลีย เที่ยวไม่สนุก แนะนำสายการบินไทยที่บินช่วง 10 โมงเช้า และถึงเซี่ยงไฮ้ประมาณ 4 โมงเย็น ทำให้มีเวลาเดินทางแบบสบาย ๆ ไม่เหนื่อย ถึงโรงแรมก็ check in ได้เลย ออกมาหาของอร่อย ๆ ทานในมือเย็น และเดินเล่นได้จกน้าแบบอารมณ์ดี หลายคนคิดว่าการบิน low cost ประหยัดกว่าเยอะ แต่จริง ๆ เมื่อเทียบราคา full service กับ low cost แบบรวมค่าโหลดกระเป่าเดินทางแล้วอาจจะไม่ได้ต่างกันมาก ครอบครัวเราจึงเลือกเดินทางที่เวลานี้ ทำให้ไม่มีช่วงเพลีย หรืออแง





✦ จากสนามบิน Pudong สามารถเข้าเมืองได้หลายวิธี ถ้าของไม่เยอะ และสมาชิกไม่ใช่เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ แนะนำใช้ รถไฟฟ้าความเร็วสูง Meglev เข้าเมืองใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที เร็วมาก และรถไฟฟ้าโล่ง สะอาด แต่จะต้องไปต่อรถไฟฟ้า อีก 1-2 ต่อ หรือนั่ง taxi เพื่อให้ไปถึงโรงแรม แต่ถ้าใครของเยอะก็เรียก taxi ที่ สนามบินได้ ราคาจะแพงกว่าแอป Didi ประมาณ 3-500 บาท (เรานั่ง airport taxi เข้าเมืองประมาณ 300 หยวน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) ข้อดีสนามบินนี้คือเค้ามียุคจอดรถที่เรียกผ่านแอปมาด้วย ไม่ได้ บังคับว่าจะต้องขึ้น airport taxi เท่านั้น และการเดินทางในเมือง ก็สามารถเรียก taxi และจ่ายเงินผ่านแอป Didi ใน Alipay และ ตัดบัตรเครดิตได้เลย ลดการสื่อสารกับคนขับ ราคาถูกกว่าเรียกเอง จากถนน ส่วนรถไฟฟ้าก็มีสะดวกดีเหมือนกัน แต่อาจจะต้องเดิน เยอะหน่อย ข้อดีของ taxi โดยเฉพาะการเรียกผ่านแอปคือสะดวก ไม่ ต้องเดินไกล ราคาไม่แพง แต่ข้อเสียหลัก ๆ คือเกือบทุกคันจะเหม็น บุหรี่ ซึ่งเราไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ ถ้านั่งนาน ๆ จะอึดอัดต้องเปิดกระจก เพื่อระบาย วันสุดท้าย เราไปย้ายไปนอนที่ Airtel Hotel แล้ว นั่ง Meglev เข้ามาเที่ยว รู้สึกเร็ว และสบายกว่าเยอะ เพราะกว้าง สะอาด และไม่เหม็นบุหรี่ และเด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้น สนุกกับการได้นั่ง ดูตัวเลขความเร็วหน้าจอที่เร็วที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นถึง 300 km/ชั่วโมง การใช้จ่ายที่เซี่ยงไฮ้ สามารถใช้ได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือ scan จ่ายผ่าน application ทั้ง Alipay โดยการผูกบัตร เครดิต หรือ travel card และ Truemoney โดยการเติมเงิน ข้อดี ของ Truemoney คือเติมเงินบาทไว้ในแอป แบบไม่ต้องแลกเงิน เมื่อสแกนจ่าย ระบบจะขึ้นจำนวนเงินให้ และไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อจ่ายเกิน 200 หยวน ซึ่งจะต้องเสียส่วนนี้เมื่อจ่ายด้วย Alipay ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่เจอ รับทั้งเงินสดและแบบสแกนจ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทาง หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งสะดวกมาก ๆ และไม่ได้ จำเป็นต้องแลกเงินหยวนมาเลย แต่ในบางตำแหน่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่ดี ถ้าพกเงินสด หรือบัตรเครดิตไว้ด้วยก็จะอุ่นใจ มากขึ้นว่าขอปั๊มได้ไม่ขาดตอน



เรื่องสำคัญที่หลายคนกังวลเวลาเที่ยวจีนคือ ห้องน้ำ สำหรับเซี่ยงไฮ้ ไม่ค่อยมีปัญหาห้องน้ำไม่สะอาดแบบเมืองอื่น ๆ ส่วนใหญ่โซนท่องเที่ยวที่มีห้าง ถ้าไปเข้าตึกที่เก่าหน่อย ห้องน้ำก็จะ เล็กๆ มีแต่แบบยอง ๆ และกลิ่นเหม็น แต่ถ้าเลือกไปอาคารใหม่ ๆ จะมีชักโครกแบบนั่ง ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่ที่มีห้องน้ำหลาย ๆ ห้องเช่น สนามบิน หรือดิสนีย์แลนด์ จะมีทั้ง 2 แบบ โดยแบบนั่งจะอยู่ด้านใน ๆ และสัญลักษณ์บอกหน้าห้องว่า มีโถแบบไหน

หมดหน้ากระดาษแล้ว ภาคนี้ก็ขอจบตรงนี้ ในฉบับหน้า เราจะมาเขียนถึงสถานที่ท่องเที่ยว ในเซี่ยงไฮ้ นะคะ แล้วเจอกันค่ะ :)